

Phụ lục II
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND HUYỆN KHÓA XXII VÀ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP
(Kèm theo Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 12/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

STT	Nội dung	Kết quả giải quyết (thời điểm báo cáo tháng 5/2023)	Ghi chú
I	THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN		
1	Cử tri xã Tam Tiên đề nghị cho tu sửa tuyến đường giao thông từ Trại Lót đi Quỳnh Lâu, Bãi Lát và đi Tiên Thắng vì đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân và các cháu học sinh đi lại khó khăn.	Năm 2022 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng duy tu, sửa chữa tuyến đường huyện (đoạn từ QL17 đi ngã tư Quỳnh Lâu, xã Tam Tiên); hiện đã thực hiện xong; đối với tuyến QL17 (ngầm Suối Ốc) đi Tiên Thắng, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu, cân đối ngân sách đề xuất phương án sửa chữa. Hiện đang được đơn vị chủ đầu tư thi công.	Xong
2	Cử tri thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn đề nghị: Năm 2021 thôn Cà Ngo được sự quan tâm của UBND huyện hỗ trợ đầu tư xây mới trạm bơm Vòng Nghè, thôn chỉ giám sát và nhận công trình trên bản thiết kế ban đầu, qua giám sát nhận thấy khi bơm nước thì thấy nước lên kém không đúng so với thiết kế ban đầu, không đảm bảo phục vụ sản xuất. Đề nghị đơn vị thi công là Ban quản lý dự án huyện có hướng khắc phục, giải quyết.	Ngày 08/7/2022, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã mời các đơn vị liên quan (Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, UBND xã Đông Sơn, Trưởng thôn, Bí thư thôn Cà Ngo) để xem xét, thống nhất phương pháp xử lý. Sau khi thống nhất phương pháp xử lý, đến nay đơn vị thi công đã hoàn chỉnh việc khắc phục các tồn tại của cử tri kiến nghị, đảm bảo đạt yêu cầu công suất của máy bơm, đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân.	Xong
3	Đại biểu xã Hồng Kỳ đề nghị tu sửa, nâng cấp tuyến đường 268 qua địa bàn xã, hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông.	Tiếp thu ý kiến đại biểu xã Hồng Kỳ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện khảo sát, lập dự án duy tu, cải tạo tuyến đường huyện 268, huyện sẽ cân đối ngân sách để triển khai thực hiện. (Do điều kiện kinh phí của địa phương mới bố trí được kinh phí cải tạo, sửa chữa; UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập hồ sơ thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa, Đến nay đang thi công thực hiện dự án)	Xong
4	Cử tri thị trấn Phồn Xương đề nghị UBND huyện quan tâm sớm triển khai giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 1 thị trấn Phồn Xương thuộc địa bàn TDP Cả Dinh, Đề Năm; khu tái định cư cho nhân dân thuộc địa bàn tổ dân phố Bà Ba; dự án khu đô thị Phồn Xương giai đoạn 2 từ tổ dân phố Phan đi Chẽ.	Dự án Khu số 1 thị trấn Phồn Xương và dự án Khu đô thị mới xã Phồn Xương (giai đoạn 2) là hai dự án nằm trong danh mục thực hiện đầu tư thực hiện theo thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, hiện nay đang được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước (cơ quan được giao tham mưu thực hiện tại giai đoạn này là Phòng Kinh tế và Hạ tầng), sau khi thực hiện lựa chọn xong nhà đầu tư, UBND huyện sẽ tiến hành	Đã thực hiện

STT	Nội dung	Kết quả giải quyết (thời điểm báo cáo tháng 5/2023)	Ghi chú
		<p>triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.</p> <p>Dự án Khu đô thị kết hợp tái định cư Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám là dự án sử dụng vốn đầu tư công, do Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư, hiện nay, UBND huyện đã thu hồi đất, phê duyệt phương án BT, HT, TĐC toàn bộ diện tích thuộc dự án (hoàn thành công tác BT, HT, TĐC).</p>	
5	<p>Cử tri tổ dân phố Tân Tiến, Hòa Bình, Dinh Tiến, Đồng Quán, Sỏi phản ánh đèn đường của các tổ dân phố đã bị hỏng nhiều tháng nay không được tu sửa kịp thời. Để đảm bảo việc tu sửa được kịp thời tránh gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện giao kinh phí sửa chữa hàng năm về cho UBND thị trấn quản lý để khi bị hỏng thì kịp thời sửa chữa cho nhân dân.</p>	<p>Đối với điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh 292 từ cầu Bồ Hạ đến cầu Sỏi, do đang thi công cải tạo tuyến đường, một số cột điện chiếu sáng cần phải di chuyển để phục vụ làm đường vào phía trong rãnh nước để phục vụ thi công tuyến đường và sửa chữa hệ thống chiếu sáng; Đối với tuyến đường nội thị tại các tổ dân phố, đề nghị UBND thị trấn Bồ Hạ đang rà soát, tổng hợp, xây dựng dự toán trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định thay thế theo quy định.</p> <p>Đã sửa chữa xong trước tết nguyên đán</p>	Xong
II	THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN		
6	<p>Cử tri xã Đồng Kỳ đề nghị đơn vị Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương cho sửa chữa và mở các đường thoát hiểm (xây bậc) kênh N8 đoạn chạy qua địa phận thôn Cống Huyện để đảm bảo cho người cũng như gia súc, gia cầm khi rơi xuống mương có đường thoát lên.</p>	<p>Xí nghiệp KTCT thủy lợi Yên Thế đã triển khai xây xong bậc lên, xuống trên đoạn kênh chạy qua địa phận thôn Cống Huyện để đảm bảo cho người cũng như gia súc, gia cầm khi rơi xuống mương có đường thoát lên.</p>	Xong
7	<p>Cử tri xã Tam Hiệp đề nghị ngành điện kiểm tra, nâng cấp đường điện khu vực nhà văn hóa thôn Yên Thế (đang xây dựng), đường điện từ quốc lộ 17 đến khu di tích đền Quan Lớn.</p>	<p>Điện lực đã xây dựng đường dây hạ thế mới, đấu nối cấp điện cho nhân dân khu vực nhà văn hóa thôn Yên Thế, đường điện từ quốc lộ 17 đến khu di tích đền Quan Lớn xong trong tháng 03/2023.</p>	Xong
8	<p>Cử tri thôn Đồng Bục, xã An Thượng đề nghị xem xét tuyến đường điện từ nhà ông Hải đi nhà ông Minh (chiều</p>	<p>Hiện tại Điện lực chưa có nguồn kinh phí để thực hiện, đã lập kế hoạch</p>	

STT	Nội dung	Kết quả giải quyết (thời điểm báo cáo tháng 5/2023)	Ghi chú
	dài khoảng 80m) có 2 cột điện nhân dân đã làm từ lâu, hiện nay đã xuống cấp hư hỏng (1 cột đã bị dạn nứt 4 đoạn), không đảm bảo an toàn. Đề nghị điện lực có phương án hỗ trợ.	vào dự án ĐTXD năm 2024.	
9	Cử tri các xã, thị trấn đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan viễn thông phải có kế hoạch, quy hoạch chi tiết, cụ thể, đồng bộ việc xây dựng, phát triển mạng lưới viễn thông chung hàng năm và cả giai đoạn đảm bảo tính mỹ quan và tránh ảnh hưởng tới việc sinh hoạt, hoạt động và các nhu cầu khác của nhân dân.	Tiếp thu ý kiến của cử tri. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng bổ xung, thay thế các tuyến cột, dây không đảm bảo chất lượng, mở rộng vùng phục vụ, rút ngắn cự ly kéo dây để báo cáo xin cấp kinh phí và vật tư thực hiện trong các tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Đơn vị sẽ phối hợp cùng với các nhà mạng khác để cùng thực hiện công việc cải tạo, làm gọn mạng lưới, thu hồi dây không sử dụng, làm gọn trên các tuyến cột đảm bảo mỹ quan, an toàn. Trong các năm tiếp theo đơn vị thực hiện khảo sát, triển khai đầu tư xây dựng cải tạo mạng cáp theo kế hoạch được giao thực hiện theo quy hoạch được duyệt để xây dựng, phát triển mạng lưới viễn thông chung hàng năm và cả giai đoạn đảm bảo tính mỹ quan và tránh ảnh hưởng tới việc sinh hoạt, hoạt động và các nhu cầu khác của nhân dân, đảm bảo tính mỹ quan và tránh ảnh hưởng tới việc sinh hoạt, hoạt động và các nhu cầu khác của nhân dân.	
10	Cử tri thôn Hợp Thắng, xã Tiến Thắng phản ánh đường điện đoạn nhà ông Trần Quốc Việt và ông Nguyễn Thị Duyên (Hùng) đã thi công chôn cột từ tháng 01/2021 đến nay chưa kéo dây đưa vào sử dụng. Đề nghị ngành điện nghiên cứu xem xét giải quyết.	Điện lực đã kéo dây dẫn mới, đấu nối cấp điện cho nhân dân.	Xong
11	Cử tri thôn Mỏ hương xã Đồng Huru, thôn Giếng Chanh, Trại Chuôi 1 xã Đồng Kỳ, bản Trại Tre, xã Tam Tiến đề nghị xây dựng trạm biến áp để đảm bảo đủ cung cấp điện cho khu vực, hiện nay điện rất yếu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.	1. Cử tri bản Mỏ Hương, xã Đồng Huru đề nghị sớm triển khai, lắp đặt thêm trạm biến áp do hiện nay nguồn điện rất yếu, không đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân. Điện lực đã dựng cột mới đảm bảo kỹ thuật, an toàn vào khu vực bản Mỏ Hương, đang lập phương án, dự trù dây dẫn; dự kiến thực hiện trong	

STT	Nội dung	Kết quả giải quyết (thời điểm báo cáo tháng 5/2023)	Ghi chú
		<p>quý III năm 2023.</p> <p>2. Cử tri thôn Giếng Chanh, Trại Chuối 1 xã Đồng Kỳ đề nghị xây dựng trạm biến áp để đảm bảo đủ cung cấp điện cho khu vực, hiện nay điện rất yếu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.</p> <p>Khu vực xã Đồng Kỳ hiện tại đang được cấp điện từ HTX tổng hợp Đồng Kỳ, việc sử dụng, sửa chữa, nâng cấp do HTX tổng hợp Đồng Kỳ quản lý, vậy cử tri thôn Giếng Chanh, Trại Chuối 1 liên hệ với HTX tổng hợp Đồng Kỳ để được phúc đáp và giải quyết.</p> <p>3. Cử tri bản Trại Tre, xã Tam Tiến đề nghị xây dựng trạm biến áp để đảm bảo đủ cung cấp điện cho khu vực, hiện nay điện rất yếu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.</p> <p>Điện lực đã xây dựng và đóng điện TBA Hồ Tre cấp điện cho nhân dân bản Hồ Tre xong trong tháng 03/2023.</p>	